

UBND HUYỆN KRÔNG PA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 797 /GD&ĐT

Krông Pa, ngày 10 tháng 8 năm 2021

V/v triển khai, thực hiện một số nội dung
công việc chuẩn bị năm học mới 2021-2022
đối với cấp học mầm non

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị trường Mầm non, Mẫu giáo trong toàn huyện.

Căn cứ Công văn số 1694/SGDDĐT-GDMN ngày 04/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai, thực hiện một số nội dung công việc chuẩn bị năm học mới 2021-2022 đối với GDMN. Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2021-2022, đối với cấp học mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị trường tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Các đơn vị trường mầm non, mẫu giáo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung văn bản của Phòng GDĐT: Kế hoạch số 143a/KH-GDĐT ngày 29/3/2021 về thực hiện chỉ tiêu giao huy động trẻ mẫu giáo ra lớp năm 2021 và kế hoạch phát triển trẻ mầm non ra lớp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Krông Pa; hướng dẫn số 371/HD-GDĐT ngày 21/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp; Công văn số 383/GDĐT ngày 04/8/2021 của Phòng GD-ĐT về việc tổ chức ôn tập, bổ sung kiến thức và chuẩn bị Tiếng việt cho học sinh vào học lớp 1 năm học 2021-2022.

2. Xây dựng kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp bảo đảm phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các kế hoạch được xây dựng trên cơ sở đóng góp ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường, có sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ trẻ và ý kiến góp ý của đại diện các ban ngành, đoàn thể xã/phường/thị trấn tạo sự đồng thuận trong nhân dân và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.

3. Thực hiện công tác điều tra độ tuổi phù hợp bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn (phối hợp ngành chức năng của xã/phường/thị trấn lấy số liệu trẻ trong độ tuổi từ 03 tháng đến dưới 06 tuổi từng địa bàn thôn, làng để xây dựng kế hoạch phát triển trường, lớp mầm non và lập danh sách trẻ theo nhóm/lớp đúng quy định). Tổ chức rà soát thực trạng và đề xuất cải tạo, sửa chữa, bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất (phòng học, sân chơi, hàng rào, nhà vệ sinh, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi...), đội ngũ giáo viên và các điều kiện thiết yếu khác để đáp ứng nhu cầu ra lớp của trẻ mầm non, đặc biệt quan tâm đến trẻ em có nhu cầu đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được đến trường.

4. Phân công, phân nhiệm giáo viên phụ trách các địa bàn phù hợp với điều kiện, năng lực thực tiễn để tổ chức dọn vệ sinh, cải tạo môi trường bên trong, bên ngoài nhóm/lớp bảo đảm sạch sẽ, an toàn và đáp ứng các tiêu chí “Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền “Toàn dân đưa trẻ đến trường”; hướng dẫn

phụ huynh làm hồ sơ cho trẻ và tiếp nhận thông qua hệ thống trực tuyến hoặc nhận hồ sơ gián tiếp (qua zalo, facebook, email, gửi bưu điện,...).

5. Thống kê số lượng trẻ trong độ tuổi mầm non ở từng thôn, làng, tổ dân phố, theo dõi lập danh sách trẻ từng độ tuổi chưa được đăng ký đến trường năm học 2021-2022, tìm hiểu nguyên nhân và tăng cường các biện pháp vận động trẻ ra lớp. Theo dõi lập danh sách trẻ học trái tuyến (có hộ khẩu tại địa bàn nhưng học nơi khác, trẻ nơi khác đến học tại địa bàn) để xác định tỉ lệ huy động đúng với thực tế.

6. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn để thực hiện tốt Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung, áp dụng Chương trình phù hợp bối cảnh địa phương; Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình làm quen tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo; Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; Cải tạo môi trường xanh, sạch, đẹp bảo đảm an toàn; Xây dựng thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng... nhằm tạo môi trường hoạt động của trẻ phong phú, đa dạng, hấp dẫn, thu hút trẻ đến trường.

7. Xây dựng kịch bản, phương án để tổ chức khai giảng năm học mới và tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở từng cấp độ theo quy định của huyện của tỉnh. Hướng dẫn phụ huynh quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em khi ở nhà bảo đảm được an toàn, phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Tiếp tục xây dựng, thiết kế video các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ và lựa chọn các nội dung giáo dục cốt lõi để bảo đảm tâm thế cho trẻ vào lớp Một.

8. Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, khuyến khích thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát triển loại hình trường, lớp mầm non ngoài công lập nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con cho các bậc phụ huynh và tăng tỉ lệ trẻ mầm non ra lớp.

9. Báo cáo kịp thời về Phòng GDĐT những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai và thực hiện các nhiệm vụ nêu trên để tham mưu, phối hợp giải quyết nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Trên cơ sở nội dung công văn này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị trường kịp thời triển khai, thực hiện và báo cáo đầy đủ các nội dung đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi: (T/hiện);
- Lãnh đạo PGD&ĐT: (T/dõi);
- Lưu: VT, MN.

**KT/ TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Chữ Sỹ Lin